

## Trò chuyện với 2 học sinh thi khoa giáo dục Việt tại Mỹ

T&#225;c Gi&#7843;: Lan Ph&#225;ng

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 30 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2010 11:31

---

Hoa ph&#225;ng đ&#228;, ti&#228;ng ve s&#228;u là đ&#228;u hi&#228;u c&#228;a mùa hè ở Việt Nam, còn ở Hoa Kỳ, lá ch&#228;n s&#228; tr&#228;n vong vào cu&#228;i tháng Năm báo hi&#228;u mùa hè đang đ&#228;n.

Các học sinh, sinh viên sẽ được học những ngày nghỉ để các em đi chơi xa, kiếm việc làm hè hay tham gia bất cứ những hoạt động gì mà các em thích trong khoảng thời gian không phải bận rộn như vào dịp sách vở.

Vào lúc niên học sắp kết thúc, Câu Chuyện Nổi bật hôm nay sẽ giới thiệu cùng quý vị vài học sinh giáo dục Việt đã đoạt thành tích cao trên con đường học vấn, đó là hai thí khoa của hai trường trung học, một ở California và một ở Texas. Các học sinh này chỉ là hai trong số khá đông các em học sinh trung học giáo dục Việt được chọn vào dịp hoàn tất năm cuối cùng ở trung học. Mời quý vị theo dõi bài viết sau đây với Lan Ph&#225;ng.

Em Jenny Lê, học sinh trường trung học Clear Lake, Houston, bang Texas, thích đọc sách nhiều, sách em đọc là sách lịch sử và tiểu thuyết. Jenny cho biết cha mẹ em không muốn em đọc tiểu thuyết như vậy nên Jenny dành chú ý vào lịch sử, vì vậy khi vào trường, em đã có sẵn kiến thức về bộ môn này. Jenny Lê giới thích lý do mà em thích lịch sử: nó thường giúp các chính trị gia tránh được vết xe cũ. Và không phải chỉ có học không thôi, Jenny còn tham gia vào các hoạt động khác của nhà trường.

Em nói: "Ở trong trường mỗi tuần con thường xuyên đi tranh luận, với các trường khác, qua tổ chức có tên là National Forensic League. Trong mỗi cuộc tranh luận có hai người, mỗi tham dự viên và người là diễn giả nói chuyện về một mình trước cả, và sau đó tham gia cuộc tranh luận với một học sinh khác. Trong loạt diễn giả nói chuyện về một mình trước cả, tham dự viên có 30 phút để viết một bài luận văn và rồi nói chuyện trước cả không được cảm gi&#228;y, với một đề tài, thí dụ với nước Germany (Đ&#228;c) đang làm gì với bà Thủ tướng mới, hoặc là chuyện gì xảy ra sau vụ động đất ở Trung Quốc. Sau đó là phần tranh luận với một học sinh khác."



*Jenny Lê, th  khoa tr ng trung h c Clear Lake, Houston, bang Texas*

Ngoài nh ng ho t đ ng trong nhà tr ng nh  v a k , Jenny Lê còn tham gia vào các ho t đ ng bên ngoài: em đã theo h c ti ng Vi t vào cu i tu n t  11 năm nay, và em đ c s  Vi t cũng khá nhi u, tuy nhiên em không đ c s  hi n đ i c a Vi t Nam mà là s  c a nh ng th i tr c, và Jenny Lê cho bi t em th ng hay quên tên các nhân v t trong l ch s  Vi t Nam vì "tên th ng hay gi ng nhau quá".

Đ  tính c a Jenny Lê là s  theo ngành lu t, nh ng trong 4 năm đ u đ i h c em s  h c v  kinh t  ho c chính tr . Còn v  t ng lai xa Jenny mu n làm vi c cho chính ph  trong ngành ngo i giao.

Đ c bi t Jenny Lê đ c ch n là 1 trong s  hai đ i bi u c a bang Texas tham gia ch ng trình US Senate Youth Program. Ch ng trình này đ c thành l p năm 1962, đ c Th ng Vi n Hoa K  b o tr  và k t  khi b t đ u, ch ng trình đ c h i Hearst Foundation tài tr  hoàn toàn. M c tiêu c a ch ng trình này là "gia tăng s  hi u bi t c a gi i tr  Hoa K  v  quan h  gi a 3 ngành c a chính ph , t m c  và trách nhi m c a các gi i ch c công c  cũng nh  các gi  ch c đ c b  nhi m c a liên bang, và t m m c t i thi t y u c a vi c đ a ra nh ng quy t đ nh dân ch  không nh ng ch  cho n c M  mà cho ng i dân trên kh p th  gi i n a."

Đ  đ c tham gia ch ng trình này, các h c sinh ph i c nh tranh gay go. L t vào ch ng trình này, các h c sinh đ c đ n th  đ  trong 1 tu n đ  h c h i v  chính tr , tham đ  các cu c h p

và từng trải nghiệm công việc lãnh đạo những công việc khác và ban nhân viên của các công ty, gặp Tổng thống, mặt thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, lãnh đạo các cơ quan trong chính phủ, mặt việc đi sứ của một nước nào đó tại Hoa Kỳ. Ngoài ra mẹ em còn được học bổng 5 ngàn đô la để trải nghiệm học bổng của nhân. Tháng Ba vừa qua, Jenny Lê đã đến thăm đô Washington trong chuyến trình này. Em kể lại một số kinh nghiệm trong chuyến thăm gia chuyến trình:

"104 học sinh chúng con đi lên đó, tại con được nói chuyện với ông Tổng thống Obama và rất nhiều người khác như bà Sotomayor của Supreme Court (Tối Cao Pháp Viện), thành ra tại con được học rất nhiều về chính trị. Chúng con cũng nói chuyện với nhau để coi chúng con làm gì trong công việc, và chúng con sẽ làm gì sau khi được vào đại học. Kinh nghiệm con nhớ nhất là được gặp Tổng thống Obama. Chúng con không ngờ là được gặp ông Tổng thống. Chúng con được bắt tay và nói chuyện với ông. Chúng con không hề gì khó, chỉ hơi hơi ngại ông có thích làm Tổng thống không, nhưng còn đi với những dân bình thường, có chức như họ, chúng con đặt những câu hỏi rất khó, thí dụ như ông dân bình thường đó làm chuyến trình này năm 2006, tại sao năm 2007 lại không tiếp tục nữa, hoặc là tại sao ông lại sẽ được phí phạm 450 ngàn đô la trong năm này."

Khi được hỏi là các em đặt câu hỏi khó với ông dân bình thường vậy thì các ông có trả lời hay không? Em Jenny cho biết:

"Nói thật với cô, có mấy ông dân bình thường không trả lời đúng câu hỏi đó, mấy ông bắt đầu nói về những chuyện khác."

Năm nay Jenny Lê tốt nghiệp học được vào học của nhà trường và đã được học bổng của đại học Harvard để theo học của nhân sự 4 năm. Học phí tại Harvard là 53 ngàn đô la một năm. Jenny chi phí bù thêm có 4 ngàn đô la mỗi năm, nhưng em lại được nhiều học bổng khác, nên đỡ đỡ vào chi còn thi.



*Amy Lê, thi khoa trẻ trung học Edison, thành phố Huntington Beach*

Qua sang California, em Amy Lê, 17 tuổi, tốt nghiệp trường khoa trẻ trung học Edison, thành phố Huntington Beach, với điểm số là 5.2.

Em nhận được học bổng Young Entrepreneur Awards 2010 của Sam's Club và National Charity League. Ngoài ra em còn được các đội học sinh và các học bổng đi theo học, kể cả University of Pennsylvania ở miền đông. Tuy nhiên Amy Lê quyết định ông bà, cha mẹ, nên đã chọn học ở UCI cho gần nhà.

Cũng giống như Jenny Lê, Amy Lê ham thích đọc sách từ nhỏ. Em rất thích toán, vật lý và văn chương.

Amy Lê định tính sẽ theo học ngành công nghệ sinh học y khoa tại UCI. Em chia sẻ là có muốn theo học ngành y hay không, nhưng biết chắc là muốn làm việc trong lĩnh vực y tế. Nói về mục tiêu dài hạn trong đời, Amy Lê cho biết:

"Mục đích lớn nhất là cháu muốn sau này làm cái gì giúp ích cho mọi người. Đi học thì con mới học được nhiều advancement (tiến bộ) của nước Mỹ. Mẹ nói với ta về các trường học, học như thế nào cũng đều có thu nhập của mình. Nhưng với bạn lớn nhất là nghề nghiệp này quá đắt. Nghề nghiệp nghèo như Việt Nam, trường thì có, nghề nghiệp không thì nào mua được cái của mình vì trường quá đắt. Đi học đó làm cho cháu rất buồn vì nghề nghiệp cái chết xảy ra. Nên mục đích của cháu là học về trường, về ý tưởng sau này bảo vệ nghề nghiệp trường học nên để mọi người đều có thể có trường của mình. Đây là mục đích của con nghề nghiệp không biết có đắt đắt hay không."

Ngoài với bạn học học ở nhà trường, Amy Lê có nghề nghiệp sinh hoạt khác.

Em cho biết: "Cháu rất thích làm việc thiện, làm việc cho cộng đồng. Cháu ở Huntington Beach, trong thành phố có community service department (phần việc dịch vụ cộng đồng), cháu tình nguyện làm ở đây. Thời mùa Noel, tìm sách Barnes and Noble cho sách, cháu tìm giúp số tiền của ngàn cuốn sách để phân phối cho nghề nghiệp khác nhau, cho các em bé ba mẹ, hay nghề nghiệp gia đình có việc hay nghề nghiệp trường trung học, tiểu học. Mẹ chỉ nói, cháu đi lên chùa tham gia hoạt động của Phật tử, thì đó có nhiều hoạt động khác nhau. Thí dụ như khi xảy ra trận bão Katrina hay động đất ở Haiti có nghề nghiệp hoạt động quyên tiền, cháu cũng tham gia."

Quý vị vui lòng nghe câu chuyện với hai em thạc khoa giáo dục Việt trong kỳ tiếp theo tập trung học vào mùa xuân năm nay.